



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ผู้ส่งออกเฮ! สงครามค่าคลี่คลาย ไทยไร้ผลกระทบ-พณ.ติดตามใกล้ชิด ...	มติชน
2. เกษตรกรแห่ซื้อพันธุ์ทุเรียน ต้นละ..พัน! ปั่น'แบรนด์'เปิด'จีไอ'	สยามธุรกิจ
3. คอถั่ม 108-1009: ค้ากับเงินต้องระวังทุกฝีก้าว	สยามธุรกิจ
4. รายงานพิเศษ: ออแกนิกบูม! ฝืนหวานลุดตลาดโลก	ผู้จัดการสุดสัปดาห์
5. 'ประวิตร'แก้ปาล์มตันราคาเกิน3บ.	กรุงเทพธุรกิจ
6. ภาพข่าว: งานวิชาการข้าว	ไทยโพสต์
7. รัฐระดมแก้ปาล์มราคาตก ออก4มาตรการอุ้มเกษตรกร!...	โพสต์ทูเดย์
8. ดันตลาดนำเชื่อมจัดการข้าว	โพสต์ทูเดย์
9. 17พค.ผู้เลี้ยงกุ้งได้รวมพลจี้รบ.ช่วย	มติชน
10. คอถั่ม ไซนรักสัตว์: ระวังโรคสัตว์ปีกช่วงอากาศแปรปรวน	คม ชัด ลึก
11. 'ปีกตุ'หนุนผลิตข้าวพันธุ์ข43	เดลินิวส์
12. คอถั่ม เส้นทางสีเขียว: 'คนรุ่นใหม่' ความหวังเกษตรสีเขียว 'แดนอีสาน'	คม ชัด ลึก

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับที่ : 14671 หน้า : 6(ขวา)

หัวข้อ : ผู้ส่งออกเฮ! สงครามค่าคลี่คลาย ไทยไร้ผลกระทบ-พณ.ติดตามใกล้ชิด ผู้เกี่ยวข้องแนะหา...

# ผู้ส่งออกเฮ! สงครามค่าคลี่คลาย

- ไทยไร้ผลกระทบ-พณ.ติดตามใกล้ชิด
- ผู้เกี่ยวข้องแนะหาช่องทางการค้าเพิ่ม



พิมพ์ชนก วอนขอพร

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการประเมินผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีนต่อการส่งออกไทยที่ได้ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้หารือถึงกรณีสหรัฐอเมริกาส่งมาตรการ 301 กับจีน 1,333 รายการนั้น พบว่า โดยภาพรวมการส่งออกไทยจะไม่ได้รับผลกระทบ และยังคงได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่า 120-1,195 ล้านดอลลาร์ โดยสินค้าที่จะได้รับประโยชน์ คือ เครื่องจักร/เครื่องใช้กล เครื่องจักรไฟฟ้า/อุปกรณ์ประกอบ ส่วนสินค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบ คือ เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด เหล็กและเหล็กกล้า โดยผลกระทบทางบวกและทางลบ 2 กรณีคือ 1.ผลทางลบจากการอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าจีนที่ส่งไปยังสหรัฐ 2. ผลทางบวกจากการที่สหรัฐนำเข้าจากไทยทดแทนจีน

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่าการศึกษาของ สนค.ชี้ให้เห็นว่าไทยได้ประโยชน์สงครามการค้า เนื่องจากสัดส่วน

การส่งออกของไทยส่งออกไปยังสหรัฐมากกว่าที่ส่งไปจีน ส่งผลให้ผลทางบวกที่สหรัฐอาจนำเข้าจากไทยทดแทนจีน ยังมากกว่าผลทางลบจากการอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีน กรณีที่จีนมีการระบายสินค้าส่งออกของจีนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสหรัฐไปยังตลาดอื่น จะเป็นความเสี่ยงให้ไทยใน 2 ด้าน คือ 1.สินค้าของจีนบางส่วนจะไหลเข้าสู่ไทยมากขึ้นโดยเบื้องต้นคาดมีมูลค่า 1,176 ล้านดอลลาร์ และอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตภายในประเทศได้

และ 2.สินค้าบางส่วนของจีนจะกระจายไปยังคู่ค้าที่สำคัญของไทย และจะทำให้การแข่งขันในตลาดคู่ค้าของไทยมีสูงขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุ่น ฮองกง และอินเดีย เป็นต้น โดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 1,984 ล้านดอลลาร์

“สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สพต.) มีการติดตามและพูดคุยกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าไทยสามารถแสวงหาโอกาสทางการค้าโดยการเพิ่มช่องทางการเจรจาการค้าในระดับทวิภาคีกับทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี้ยังประเมินว่าสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนมีแนวโน้มคลี่คลาย และคาดว่าทั้งสองประเทศจะเจรจาตกลงกันในที่สุด” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรกรแห่ซื้อพันธุ์ทุเรียน ต้นละ..พัน! ปั้นแบรนด์เปิด‘จีไอ’

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 1689 หน้า : 1(ขวา), 11

# เกษตรกรแห่ซื้อพันธุ์ทุเรียน ต้นละ..พัน! ปั้น‘แบรนด์’เปิด‘จีไอ’

เกษตรกรทั่วไทยแห่ซื้อพันธุ์ทุเรียน ส่งพลราคาปรับขึ้นกว่า 10 เท่าตัว ต้นทุเรียนอายุ 3 ปีราคากระโดดหลักพัน เจ้าของสวนซีแนวมัดไม้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แต่ตั้งข้อสังเกตทุเรียนใหม่โอกาสสุกและเติบโตแค่ 30% ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ พื้นที่และความตั้งใจของคนปลูก เชื่ออนาคตไม่ล้มตลาด ขณะที่ล้งเมืองจันทน์มีใจรัฐบาลคอนโทรลดีมานด์-ซัพพลายได้ “สวนป่าตอย-ลุงหนู” ทุเรียนดิงเมืองนนท์ โชว์ผลผลิตปีนี้ขายแค่ 200 ลูก ตั้งแต่ลูกละพันจนถึงหมื่น ลูกค้าประจำจองคิวอุดหนุนถึงหน้าสวน หลายพื้นที่ปั้นแบรนด์ขึ้นทะเบียจีโอ สร้างจุดขายใหม่รวม.พาณิชย์ชี้ผลผลิตยังน้อยกว่าความต้องการ จับมือเว็บไซต์ไทย-เทศ บุก “อีคอมเมิร์ซ” เจาะตลาดทั่วโลก ▶ หน้า 11



สวย ยังไม่รวมค่าขนส่ง เมื่อนำมาขายต่อให้กับคนทั่วไปที่สนใจซื้อไปปลูกไซส์เล็กสุดคือ ต้นละ 130 บาท ถ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาและแก่มากขึ้น ราคาจะมากขึ้นตามลำดับคือ 180, 250, 350, 400 ไปจนกระทั่งถึงต้นละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นต้นทุเรียนอายุประมาณ 3 ปี

## เกษตรกรแห่ซื้อ

นายเอกสิทธิ์ ช่างรงค์ เจ้าของสวนโสมาพรรณ 2 จังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผย “สยามธุรกิจ” ว่ากระแสทุเรียนพีแอร์เกิดขึ้นมาประมาณ 2 ปีแล้ว เนื่องจากราคาทุเรียนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คนเริ่มหันมาปลูกทุเรียนกันมากขึ้น ทำให้ราคาเมล็ดทุเรียนที่ซื้อไปปลูกเพื่อทำต่อปรับราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 10 บาท กลายเป็น

กิโลกรัมละ 100 บาทในปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้เคยขยับขึ้นไปสูงถึงกิโลกรัมละ 220 บาท เช่นเดียวกับราคาต้นทุเรียนที่มีการปรับราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

เจ้าของสวนโสมาพรรณ 2 กล่าวต่อไปว่า สวนของตนเป็นสวนที่ซื้อต้นทุเรียนจากแหล่งผลิตต้นน้ำมาขายต่อให้กับประชาชนทั่วไป โดยราคาต้นทุเรียนจากต้นน้ำขนาดไซส์เล็กสุดเฉลี่ยต้นละ 45-55 บาท ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความ

## การันตีไม่เกิดภาวะล้นตลาด

เจ้าของสวนทุเรียนโสมาพรรณ 2 กล่าวอีกว่า ราคาต้นทุเรียนที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือต้นทุเรียนราคา 130-350 บาท เพราะเป็นราคาที่ซื้อขายไม่แพงมากนัก จากในอดีตที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดในภาคตะวันออก ภาคกลาง กลายเป็นลูกค้าจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคอีสานหันมาปลูกทุเรียนกันเยอะมาก อย่างไรก็ตาม ลิ่งที่ตน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรกรแห่ซื้อพันธุ์ทุเรียน ต้นละ..พัน! ปีน้แบรนด์เปิดใจเ

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 1689 หน้า : 1(ขวา), 11

อยากแนะนำคือการปลูกทุเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนปลูกมะม่วงหรือขนุน เพราะทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการความร้อนชื้น เจริญเติบโตในดินลูกรัง ดินลูกรังปนทราย และพื้นที่บนภูเขาและเชิงภูเขา นอกเหนือจากนั้นการปลูกทุเรียนแทบจะไม่ได้ผลผลิตเลย โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ต้นขายต้นทุเรียนไปหลายหมื่นต้นให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะปลูกทุเรียนเพราะเห็นว่าเป็นพืชราคาดี มีความนิยมสูง แต่ส่วนใหญ่ตายหมด ซึ่งต้นทุเรียนจะตายมากที่สุดในช่วงหลังผ่านหนึ่งปีแรก ยิ่งในช่วงฤดูฝนจะตายมากกว่าฤดูอื่น

“ผมกล้าบอกเลยว่าสำหรับใครที่คิดว่าในอนาคทุเรียนจะล้นตลาดเพราะคนหันมาปลูกกันมากนั้น โอกาสเป็นไปได้ น้อยมาก เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชปลูกยาก อาจจะปลูกได้ทุกพื้นที่ แต่การเจริญเติบโตไม่เหมือนกัน ยิ่งขาดการประคบประหงมดูแลเอาใจใส่ โอกาสที่ทุเรียนจะตายยังมีสูง คนที่จะปลูกทุเรียนได้ นอกจากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแล้ว ยังต้องเป็นคนมีประสบการณ์ มีความรักทุเรียน ต้องเข้าใจบริบทของทุเรียนว่าจะต้องบำรุงรักษาดิน รดน้ำให้เหมาะสมอย่างไร แม้กระทั่งตัวผมเองปลูก 100 ต้นยังได้ผลผลิตแค่ 30 ต้นเท่านั้นเอง” นายเอกสิทธิ์ กล่าว

### ทุเรียนปลอดสารพิษมาแรง

นายเอกสิทธิ์ ยังกล่าวถึงทุเรียนปลอดสารพิษที่สามารถขายได้ราคาดีกว่าทุเรียนทั่วไปว่า เป็นเรื่องปกติสำหรับคนรักสุขภาพจะยอมจ่าย แนนอนว่าการปลูกทุเรียนปลอดสารพิษย่อมมีจุดขายและช่องทางการตลาดดีกว่าทุเรียนทั่วไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความจริงจังของเจ้าของสวนว่าทุเรียนที่นำมาขายนั้นเป็นทุเรียนปลอดสารพิษจริงๆ เพราะในฐานะของผู้บริโภคคงตรวจสอบยากว่าทุเรียนชนิดนั้นปลอดสารพิษจริงหรือไม่

### ‘ลิ่ง’ เชื้อรัฐบาลคอนโทรลได้

นางสาวจรินทร์ ศิริการ เจ้าของลิ่งเจ้แป้ว จังหวัดจันทบุรี กล่าวถึงกระแสทุเรียนที่เวอร์ว่า ไม่คิดว่าจะเกิดภาวะล้นตลาด แม้อีก 4-5 ปีข้างหน้าผลผลิตจะเยอะกว่านี้อีกมาก แต่รัฐบาลคงวางแผนด้านการผลิตและการตลาดให้เหมาะสมไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดจนราคาตกต่ำ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้หลายฝ่ายต้องช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนอย่างเป็นระบบ



### ราคาขายต้นทุเรียน

☉ ไช้เล็ก	130-180 บาท
☉ ไช้กลาง	250-400 บาท
☉ ไช้ใหญ่ (3ปี)	1,000 บาท

ที่มา : สวนโลกพรวน 2 ปราจีนบุรี

### ปริมาณและมูลค่าการส่งออก

### ทุเรียนแต่ละชนิด (2559)

ชนิด	ปริมาณ (กม.)	มูลค่า (บาท)
☉ พลุด	402,660,495	17,468,555,366
☉ แซ่เป็ง	20,430,383	2,172,757,286
☉ กวน	719,825	90,091,980
☉ อบแห้ง	340,086	281,841,527
☉ รวม	424,150,789	20,013,246,161

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

### ทุเรียนดีลูกละหมื่นก็ไม่พอขาย

ป่าด้อย เจ้าของสวนป่าด้อย-ลุงหลุมสวนทุเรียนชื่อดังจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ทุเรียนเป็นพืชปลูกยาก ต้องการความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จึงจะได้ทุเรียนดี มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามสวนป่าด้อย-ลุงหลุม จะไม่เน้นปริมาณ ทั้งปีผลิตได้เพียง 200 ลูกเท่านั้น แต่ด้วยความสมบูรณ์ของผลทุเรียนและคุณภาพของเนื้อ

ทุเรียนทำให้ขายได้ราคาดี เช่น ทุเรียนก้านยาวซึ่งเป็นทุเรียนยอดนิยมของเมืองนนท์มีตั้งแต่ลูกละ 1,000 บาท 3,000 บาท ไปจนถึงลูกละ 15,000 บาท ส่วนทุเรียนหมอนทองราคาเฉลี่ย 3,000-5,000 บาท โดยผลผลิตจะออกในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

“ทุเรียนสวนป่าด้อยจะไม่ส่งขายตามร้านทั่วไป แต่ลูกค้าจะเดินทางมาซื้อที่สวนโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำที่





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

หัวข้อ : เกษตรกรแห่ซื้อพันธุ์ทุเรียน ต้นละ..พัน! ปั่นแบรนด์เปิดใจเ

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 1689 หน้า : 1(ขวา), 11

## สัดส่วนผลผลิตทุเรียนของไทย

บริโภคภายในประเทศ ส่งออกต่างประเทศ  
(ตัน) (ตัน)

มูลค่าการส่งออก  
(ล้านบาท)

ปี	บริโภคภายในประเทศ (ตัน)	ส่งออกต่างประเทศ (ตัน)	มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
2557	238,771	387,554	13,842.63
2558	213,362	381,470	15,563.24
2559	160,444	424,151	20,013.24

อดทนกันมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จนปัจจุบันเป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่เคยได้ยินข่าวทุเรียนสวนป่าต่อยกแะเวียนมาซื้อไปลองชิม” ป้าต๋อย กล่าว

ป้าต๋อย ยังกล่าวถึงกระแสการปลูกทุเรียนที่ระบอบาไปทั่วประเทศว่า ถือเป็น

เรื่องดีที่คนหันมานิยมทุเรียน เพราะโดยส่วนตัวมองว่าทุเรียนสามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ แต่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างไรก็ตาม อยากให้คำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณการผลิต บางคนอยากปลูกให้ได้ผลผลิตมากๆ แต่ถ้าคุณภาพไม่ดีทุเรียนที่ได้ก็ไม่น่าคุ้มค้ำกับการลงทุน อยากให้ปลูกด้วยความรัก แล้วเราจะได้ทุเรียนที่เต็มไปด้วยรสชาติที่เกิดจากความรักความเอาใจใส่อย่างแท้จริง ซึ่งลูกค้าพร้อมยอมจ่าย เช่น การประมูลทุเรียน การกุศลของจังหวัดนนทบุรี เมื่อปีที่ผ่านมามีทุเรียนสวนป่าต่อยสามารถประมูลได้ถึงถึงลูกละ 3 แสนบาท

### بينเบรนด์ ยืนกะเบียน ‘จีโอ’

อย่างไรก็ตาม การปลูกทุเรียนวันนี้ไม่เพียงแต่ปลูกตามกระแสเท่านั้น แต่หลายพื้นที่ต่างพยายามสร้างแบรนด์ทุเรียนประจำท้องถิ่น เพื่อขายความต่างและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ยกตัวอย่างทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษที่ปลูกบนดินภูเขาไฟเก่า ไร่กลิ่นจุน รสหวานเปลือกบาง กรอบนอกนุ่มใน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเป็นทุเรียนภูเขาไฟแห่งเดียวในโลก หรือทุเรียนพันธุ์ทองนวลจันท์ ทุเรียนพันธุ์ใหม่ของจังหวัดจันทบุรีที่กำลังมาแรง ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์ผสมระหว่างหมอนทองกับพวงมณี รวมถึงการผลักดันทุเรียนกมลา ทุเรียนขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ประจำจังหวัดภูเก็ต หลังพบว่าทุเรียนกมลา มีลักษณะเฉพาะเข้าข่ายสามารถเป็นสินค้า GI ของจังหวัด

ภูเก็ตได้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน เพราะมีรสชาติหวาน มัน หอม อร่อย และต้องรอให้หล่นเองจากต้น ไม่นิยมขึ้นไปตัดมาป่มไว้ เนื่องจากจะทำให้รสชาติของทุเรียนเปลี่ยนไป และที่สำคัญคือให้ผลผลิตเพียง 4-5 ตันต่อปีเท่านั้น โดยจะออกผลผลิตในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ซึ่งการขึ้นทะเบียนจีโอจะเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อีกมาก เพราะแสดงว่าเป็นผลผลิตที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก ไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้ เช่นเดียวกับทุเรียนพันธุ์หลงลับแล หลินลับแล ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดอุดรดิตถ์ที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากทุเรียนป่าจมนี่เอกลักษณ์กลายเป็นพันธุ์ที่โด่งดังไปทั่วโลก

### พลผลิตยังไม่พอกับความต้องการ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีว่า แม้ปัจจุบันจะมีการปลูกทุเรียนมากขึ้น แต่ก็ได้ขายในตลาดจีนเพียงตลาดเดียว กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการติดต่อขอความร่วมมือกับทุกเว็บไซต์เพื่อกระจายผลผลิตไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใดก็ตาม ไม่เฉพาะอาสาบบา หรือ เจดีดีคอม ในขณะเดียวกันปัจจุบันการบริโภคทุเรียนของคนจีนยังถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งหมดเป็นเรื่องกลไกตลาดที่เราจะต้องสร้างความสมดุลและวางกลยุทธ์การขายอย่างมีแบบแผน ถ้าเรารักษาชื่อเสียงผลิตภัณฑ์มาตรฐานได้ดี ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคา อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินความต้องการบริโภคกับการผลิตของไทยอยู่เป็นระยะ ตรวจจับว่าการบริโภคทุเรียนยังมากกว่าซัพพลายสถานการณ์จึงยังไม่จำเป็นต้อง

รวม.กระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากความร่วมมือกับ Tmall.com

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในเครืออาลีบาบาแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังหาช่องทางจำหน่ายทุเรียนและสินค้าเกษตรผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อื่นด้วย อาทิ JD.com รวมถึงเว็บไซต์ของผู้ประกอบการไทย เพื่อจำหน่ายผลผลิตไปทั่วโลก พร้อมกับเปิดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น สำหรับผลผลิตทุเรียนเติบโตขึ้น 15-20% ขณะที่ความต้องการบริโภคทุเรียนของจีนเติบโต 20% เท่ากับว่าดีมานด์ยังสูงกว่าซัพพลาย

ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่า ประเทศไทยยังคงเป็นผู้ผลิตและส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก ถึงแม้บางประเทศในเขตร้อนพยายามที่จะปลูกทุเรียนเหมือนประเทศไทย แต่ยังคงไม่สามารถแข่งขันกับไทยได้ ในขณะที่เดียวกันพื้นที่การปลูกทุเรียนของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กระนั้นก็ตามปริมาณผลผลิตโดยรวมก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดทั้งบริโภคสดภายในประเทศและตลาดส่งออก รวมถึงทุเรียนแปรรูป ทำให้มูลค่าการค้าทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยประเทศไทยส่งออกทุเรียนในรูปแบบสดถึงร้อยละ 90 และที่เหลือส่งออกในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ได้แก่ ทุเรียนกวน ทุเรียนแช่แข็ง และ ทุเรียนอบแห้ง ปี2559 ปริมาณการส่งออกทุเรียน 424,150 ตัน มูลค่า 20,013.24 ล้านบาท แบ่งเป็นทุเรียนผลสด 402,660 ตัน โดยมีตลาดนำเข้าสำคัญคือ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่นำเข้าทุเรียนสดรายใหญ่ที่สุดปริมาณการนำเข้า 157,508 ตัน มูลค่า 8,948 ล้านบาท รองลงมาคือฮ่องกงนำเข้า 145,920 ตัน มูลค่า 4,941 ล้านบาท และเวียดนาม (เป็นการส่งออกต่อไปยังจีน) นำเข้า 84,850 ตัน มูลค่า 2,869 ล้านบาท ตามลำดับ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

หัวข้อ : 108-1009: คำกับเงินต้องระวังทุกฝีก้าว

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 1689 หน้า : 7(ซ้าย)



## คำกับเงินต้องระวังทุกฝีก้าว

เคยเขียนว่า “เงินโพ้นทะเล-แรงผลักดันเศรษฐกิจจีน” เขียนจากมุมมองของตัวเอง โดยดูจากพื้นฐานความเป็นจริงของพ่อค้าไทยเชื้อสายจีนทุนใหญ่ที่ไปลงทุนในจีน ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งทุนน้อยกว่านำเอาสินค้าจีนมาเปิดตลาดในไทย ทุกคนต่างมองจีนเป็นตลาดใหญ่กำลังซ่อเยอะ ทุกคนพยายามเจาะตลาดส่งสินค้าไปขายให้จีน แต่ในทางกลับกันผู้นำจีนมองว่า โลกทั้งโลกคือตลาดของจีน ช่องทางการค้าของจีนจะผ่านชาวจีนโพ้นทะเล

จากข้อมูลที่ค้นหาได้ในวิกิพีเดีย มีชาวจีนโพ้นทะเลอยู่ประมาณ 35-36 ล้านคน ราว 28.8 ล้านคนอยู่ในเอเชีย ข้อมูลนี้เมื่อปี 2541 อยู่ในไทยมีประมาณ 7.3 ล้านคนเท่ากับอินโดนีเซีย รองลงไปมาเลเซียมี 7 ล้านคน สิงคโปร์ 3.4 ล้านคน เวียดนาม 2.3 ล้านคน ฟิลิปปินส์ 1.5 ล้านคน เมียนมา 1.3 ล้านคน (ข้อมูลปี2546)

ในซีกตะวันตก ทวีปอเมริกามีชาวจีนโพ้นทะเลมากถึง 5.02 ล้านคน (2541) เฉพาะสหรัฐฯ มีมากถึง 2.4 ล้านคน (2543) ส่วนยุโรปนั้นมีแค่ 9.45 แสนคน (2541) เท่านั้น

แม้จะไม่มากมายอะไรเมื่อเทียบกับชาวจีนในแผ่นดินแม่ที่มีมากกว่า 1.3 พันล้าน แต่ด้วยอำนาจภูมิเศรษฐกิจในแต่ละประเทศของจีนโพ้นทะเล ก็มากพอที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการค้าข้ามชาติจนส่งผลให้ปัจจุบันมีจีนกลายเป็นประเทศที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแห่งสหรัฐอเมริกา มา 2 ปีแล้ว

ส่วนในตลาดอีคอมเมิร์ซนั้นอาลีบาบาของแจ็ค หม่า ก็แข่งหน้าอียะและอเมซอนไปแล้วด้วยมูลค่าการค้ามากกว่า 7.84 แสนล้านบาท และทำท่าว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะกลายเป็นผู้นำถาวร

ย้อนกลับไปดูกันเรื่องที่แจ็ค หม่า จะเอาสินค้าไทยไปขายในอีคอมเมิร์ซ โดยเบื้องต้นได้แสดงศักยภาพ ขายทุเรียน 80,000 ลูก ในเวลาเพียง 1 นาที และล่าสุด ท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาแถลงว่า ในการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายทุเรียนผ่านเว็บไซต์ Tmall.com ในเครืออาลีบาบา กรู๊ป ว่า สามารถขายทุเรียนได้ 1.3 แสนลูก น้ำหนักรวม 350 ตัน ทำรายได้ราว 70 ล้านบาท ตกต้นละ 2 แสนบาท เฉลี่ยว่าแต่ละลูกหนัก 4 กิโลกรัม ราคาที่ขายก็จะประมาณลูกละ 800 บาท กิโลกรัมละ 200 บาท สูงกว่าราคาในท้องตลาดที่ขายกัน 120-130 บาทไม่เท่าไร

นอกจากปีนี้แล้วอาลีบาบายังตกลงที่จะช่วยไทยขายทุเรียนในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าจะขายได้ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยปีละ 5 พันล้านบาท

จากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าเมื่อปี 2556 พื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งประเทศมี 6.4 แสนไร่เศษ ตอนนั้นให้ผลผลิตแล้ว 5.72 แสนไร่ ถึงตอนนี้ก็น่าจะให้ผลผลิตได้เกือบทั้งหมดแล้ว ผลผลิตรวมตอนนั้น 3.7 แสนตันเศษ ทำรายได้ในปีนั้นรวม 7.5 พันล้านบาท

ตอนนั้นราคาหัวสวนยังไม่ถึง 50 บาท ต่างกับปัจจุบันที่ราคาสูงถึง 80 บาทเพราะ 3 ปีที่ผ่านมามีพ่อค้าจีนเข้ามาเหมาสวน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ  
หัวข้อ : 108-1009: คำกับเงินต้องระวังทุกฝัก้าว

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561  
ฉบับที่ : 1689 หน้า : 7(ซ้าย)

เอาข้อมูลพวกนี้มาแล้ว เพราะมีข่าวมาต่อเนื่องว่า พื้นที่การปลูกทุเรียนของ  
ประเทศกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับราคาที่สูงขึ้นต่อเนื่อง สวนยางพารา  
เจ้าปัญหากำลังถูกโค่นเพื่อปลูกทุเรียนขายจีน

เขียนเพื่อจะเตือนให้ระลึกถึงราคาเหล็กเมื่อครั้งที่เงินเร่งก่อสร้างเพื่อเป็น  
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ตอนนั้นเงินกว้านซื้อเหล็กจากทั่วโลก ราคาเหล็ก  
พุ่งขึ้นจากเดิม 2-3 เท่าตัว พ่อค้าของเก่ารัววิ่งไปตามกันเพราะราคาเศษเหล็ก  
กระโดดจากโลกกรัมละ 2-3 บาทไปถึง 12 บาท แต่หลังเสร็จการก่อสร้าง ราคา  
รับซื้อตกลงเหลือไม่ถึง 4 บาท

อีกตัวอย่างก็คือยางพารา เมื่อเงินในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่มีนักลงทุนไปปลูก  
สวนยางในเมียนมาและลาว ราคายางพาราก็ตกจนชาวสวนยางล่มจม

ล่าสุด ราคากุ้งที่ตกต่ำในขณะนี้ เขาก็บอกว่าเป็นเพราะตลาดจีนลดปริมาณ  
การนำเข้าจากไทย เฝิงจะไม่กี่วันนี้แหละที่ประกาศว่าเริ่มนำเข้าอีกแล้ว

การที่เป็นตลาดใหญ่ อำนาจการต่อรองในตลาดข้ามชาติของเงินจึงมีสูง เมื่อ  
ใดที่ผู้นำเข้าของจีนลดการนำเข้า ผู้ผลิตทั้งหลายก็เดือดร้อน

พ่อค้าเงิน ไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินใหญ่หรือโพ้นทะเล เขาก็เป็นพ่อค้า เป้า  
หมายของการค้าคือกำไร เขาสามารถทำกำไรในเวลาสั้นๆ ต่างกับเกษตรกรที่ต้อง  
ปลูกกันแรมเดือนแรมปีหรือหลายๆ ปี

**คิดจะค้ากับเงินต้องระวังนะท่าน!!!!**





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หัวข้อ : รายงานพิเศษ: ออแกนิกบูม! ฟินหวานลุ่มตลาดโลก

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 446 หน้า : 51(กลาง)

# ออแกนิกบูม! ฟินหวานลุ่มตลาดโลก



▲ ผลิตภัณฑ์ฟักโหว่ “ออแกนิก” หรือ “เกษตรอินทรีย์” ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคสุขภาพเป็นอย่างดี (ขอบคุณภาพจากgreennet.or.th)

## รายงาน พิเศษ

ตลาด “ออแกนิก (Organic)” หรือ “เกษตรอินทรีย์” ในประเทศไทยยังแรงไม่แผ่วปลาย โดยแบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 800 ล้านบาท ส่วนตลาดโลกก็ต้องถือว่ามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือเฉลี่ยเติบโตปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 0.07 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดโลกเท่านั้น นั่นหมายความว่ายังมีช่องว่างและโอกาสในการเติบโตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้เพิ่มขึ้น

ขณะที่ภาครัฐเองก็คลอดนโยบายส่งเสริมตลาดสินค้าออแกนิก ตั้งแต่พัฒนาการเพาะปลูก กระบวนการผลิต การรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล สร้างต้นน้ำให้ความรู้เกษตรกรที่สนใจเกษตรอินทรีย์ ปรับวิถีการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ ดำเนินตามกลไกประชารัฐส่งเสริมผลักดันให้ความรู้เกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นเพาะปลูกตลอดจนหาช่องทางจัดจำหน่าย

ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 โดยกระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าออแกนิกในระดับภูมิภาค ขยับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 1. สร้างองค์ความรู้ห่วงโซ่อุปทาน ผลประโยชน์ที่จะได้รับ การเพิ่มมูลค่าสินค้า คุณภาพสินค้าต้องให้เป็นที่ยอมรับ 2. สร้างมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ 3. ขยายตลาดเชื่อมโยงสินค้าและบริการออแกนิก และ 4. เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้กับสินค้าออแกนิกไทย พัฒนารูปแบบหลากหลาย

เริ่มแรกต้องเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก โดยนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็ดเผยเป้าหมายว่าในภาคการผลิตจะเพิ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 3 เท่าตัว จากปัจจุบัน 10,000 ราย เพิ่มเป็น 30,000 ราย และเพิ่มพื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์อีก 1 เท่าตัว จาก 300,000 เป็น 600,000 ไร่ทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ เตรียมแผนที่จะขยายตลาดสร้างความร่วมมือด้านการผลิตระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน เน้นการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับกลุ่ม CLMV (ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)





▲ พิธีเปิดป้ายบ้านอินทรีย์ หรือ Organic Village (ขอบคุณภาพจากorganic.moc.go.th)

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะผลักดันสัดส่วนตลาดในประเทศและตลาดส่งออกเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ กับ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยตลาดในประเทศเน้นสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภค ให้เห็นความสำคัญในสินค้าออร์แกนิก ซึ่งเป็นผลพวงให้เกษตรกรสนใจทำเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดัน **หมู่บ้านอินทรีย์ หรือ Organic Village** ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ดึงคนให้เข้ามาไปเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิก และมีแผนขยายหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม กระจายตามภูมิภาคต่างๆ โดยหมู่บ้านนั้นๆ จะต้องมีการทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 50 ไร่หรือพื้นที่จากเกษตรกรในหมู่บ้านทั้งหมด โดยภายใน 5 ปีนี้ ตั้งแต่ปี 2560 จะเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ เพิ่มจำนวนผู้ทำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้ง ช่องทางจัดจำหน่ายตามห้างฯ ต่างๆ

สำหรับหมู่บ้านอินทรีย์ หรือ Organic Village ปัจจุบันมีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่

1. หมู่บ้านริมสีมวง ตำบลริมสีมวง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสินค้าเด่น คือ มันหวานญี่ปุ่น
2. หมู่บ้านโลกชมพู ตำบลสนาโส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
3. หมู่บ้านทัพไทย ตำบลหมอ อำเภอบรบือ จังหวัดสุรินทร์ มีสินค้าเด่น คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
4. หมู่บ้านห้วยพูล จังหวัดนครปฐม มีสินค้าเด่น คือ ผักสวนครัว
5. หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีสินค้าเด่น คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ
6. หมู่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีสินค้าเด่น คือ กล้วยหอมทอง
7. หมู่บ้านท่าเตื่อน้อย จังหวัดลพบุรี มีสินค้าเด่น คือ งาดำ ถั่วดาวอินคา

#### 8. หมู่บ้านบางเพนียด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าเด่น คือ พืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน

นอกจากนี้ มีแนวทางผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ร่วมงานแสดงสินค้าอินทรีย์ระดับโลก เช่น THAIFEX และ BIOFACH เพื่อเปิดตัวสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยสู่ตลาดโลก เปิดโอกาสสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ

**นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์** อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดเผยความสำเร็จหลังนำคณะผู้ประกอบการไทย 22 บริษัท เข้าร่วมงาน BIOFACH 2018 เมืองนูเมอเบิร์ก ประเทศ เยอรมนี เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ซื้อผู้นำเข้าเป็นอย่างมาก มียอดการสั่งซื้อทันที 416,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 13 ล้านบาท) โดยเป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ น้ำตาลมะพร้าว ฯลฯ โดยคาดว่าจะภายใน 1 ปี จะมียอดสั่งซื้อประมาณ 5,792,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 190 ล้านบาท)

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Nurnberg Messe จำกัด (NM) ประเทศเยอรมนี ผู้จัดงาน BIOFACH ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจอินทรีย์ระดับโลก ที่จะสนับสนุน ให้ไทยเป็นผู้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติที่ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่องาน BIOFACH Southeast Asia 2018 และ NATURAL Expo Southeast Asia 2018 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ 7 ที่ได้รับเลือกให้จัดงานระดับโลก โดยมีแผนจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค. 2561 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรม เตรียมตั้ง “สถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ” ดูแลเกษตรกรแบบบูรณาการ ซึ่ง นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่าวางแผนทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยเน้นย้ำดำเนินงานตามหลักการบูรณาการเป็นองค์รวม ใช้แนวทางตลาดนำการผลิต รวมทั้ง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หัวข้อ : รายงานพิเศษ: ออแกนิกบูม! ฝ่าหนาวลุยตลาดโลก

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 446 หน้า : 51(กลาง)

ประชาสัมพันธให้ประชาชนเกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์เห็นคุณค่า และสนใจสินค้าออแกนิกมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีเกษตรกรผลิตสินค้าอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองจากระบบต่างๆ จำนวน 141 กลุ่ม รวม 10,895 ราย พื้นที่เกษตรอินทรีย์ประมาณ 227,137 ไร่ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแผนที่เกษตรอินทรีย์ (Organic Agri-map) เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์สำหรับการสั่งซื้อโดยตรงจากตัวเกษตรกร

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข** เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

**การเกษตร (สศก.)** กล่าวหลังการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ที่ผ่านมา ในส่วนของ สศก. ได้เร่งจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และแสวงหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้ง ประสาน ช.ก.ส. สนับสนุนโครงการสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) อัตราดอกเบี้ยต่ำ เป้าหมายวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท (ดำเนินการปี 2561-2564) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 ผลักดันสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ของไทยสู่ตลาดโลก

ถึงตรงนี้ ต้องบอกว่า ตลาดออแกนิกของไทยมีอนาคตไกลจริงๆ.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
หัวข้อ : "ประวิตร" แก้อุปสรรคตันราคาเกิน 3 บ.

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561  
ฉบับที่ : 10824 หน้า : 1(บน), 5

## 'ประวิตร' แก้อุปสรรคตันราคาเกิน 3 บาท/ก.ก.

> 5

เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันทั้งระบบ  
บนฐานข้อมูลจริงที่ตรงกันและให้คำนึงถึงประโยชน์ร่วม  
ของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

### ประสานกรมศุลกากร ป้องกันการลักลอบ นำเข้าน้ำมันปาล์ม

กรุงเทพธุรกิจ • "ประวิตร" สั่ง พาณิชย์  
อุตสาหกรรม พลังงานร่วมมือแก้อุปสรรค  
ปาล์มล้นตลาด รักษาระดับราคาผลปาล์ม  
ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 3 บาท หนุนพลังงานใช้  
ปี 20 ช่วยลดปริมาณผลปาล์มในสต็อก เผย  
สต็อกน้ำมันปาล์มทะลุ 6 แสนตัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมว่า ที่ประชุม  
คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ  
ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
กลาโหมเป็นประธาน เห็นชอบมาตรการ  
แก้อุปสรรคปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มี  
เป้าหมายเพื่อรักษาสถิตของราคาโรงสกัด  
รับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรไม่ต่ำกว่า  
กิโลกรัมละ 3บาท ซึ่งเป็นราคาที่รับซื้อ  
อยู่ในปัจจุบัน

โดยที่ประชุมกำหนดให้กระทรวง  
อุตสาหกรรมไปออกประกาศกำหนด  
ให้โรงสกัดต้องมีมาตรฐานในการรับซื้อ  
ผลปาล์มสด โดยโรงงานประเภท "เอ"  
ต้องรับซื้อผลปาล์มสด เปรอร์เซ็นต์น้ำมัน  
ไม่ต่ำกว่า 18% ซึ่งเป็นการซื้อทั้งหลาย และ  
โรงงานประเภท "บี" ที่ซื้อแบบแยกเมล็ด  
ต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 30%

# 'ประวิตร' แก้อุปสรรคตันราคาเกิน 3บ.



ประวิตร วงษ์สุวรรณ

สำหรับกระทรวงพลังงานให้ส่งเสริม  
การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 20 สำหรับ  
รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าทั้งปี  
จะดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ได้  
250,000 ตัน มากเพียงพอที่จะช่วยดึงความ  
ต้องการใช้เพิ่มขึ้น ส่วนกระทรวงพาณิชย์  
จะช่วยสนับสนุนค่าขนส่งให้ผู้ประกอบการ  
ที่ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน จากที่มี  
ผลผลิตปาล์มดิบตลอดทั้งปีที่ 2.7 ล้านตัน  
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จะเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางเพื่อ  
ให้ผลผลิตปาล์มออกมามีคุณภาพ ทั้งเรื่อง  
ปัจจัยการผลิต การให้ความรู้ วิธีการดูแล

เพื่อให้ได้ผลปาล์มที่เเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง  
และส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี

ตัน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก  
กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร  
ได้ติดตามการแก้อุปสรรคปาล์มน้ำมันและ  
น้ำมันปาล์ม โดยให้ประสานกรมศุลกากร  
เร่งแก้อุปสรรคการกระทำที่ผิดกฎหมายใน  
การถ่ายลำหรือผ่านแดนน้ำมันปาล์ม เพื่อ  
ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม และ  
ที่ประชุมได้หารือถึงการลดต้นทุนและเพิ่ม  
รายได้ให้แก่เกษตรกร การพัฒนาคุณภาพ  
ปาล์มน้ำมัน ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูป  
ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ขอความร่วมมือ  
ทุกหน่วยงานร่วมกันแสดงความจริงใจนำ  
ข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติและ  
มติที่ประชุมไปเร่งรัดผลักดันขับเคลื่อน  
ร่วมกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมัน  
และน้ำมันปาล์มแห่งชาติทั้งระบบ บนฐาน  
ข้อมูลจริงที่ตรงกันทุกฝ่าย และขอให้คำนึง  
ถึงประโยชน์ร่วมของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้  
ส่วนเสียอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
หัวข้อ : "ประวิตรแก้ปาล์มดันราคาเกิน 3 บ.

วันที่ : เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561  
ฉบับที่ : 10824 หน้า : 1(บน), 5

ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันและภาครัฐ  
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเกษตร  
และอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในภาพรวม

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ระบุว่า สำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตร (สศก.) ประเมินผลปาล์มน้ำมัน  
ปีนี้จะออกสู่ตลาด 15 ล้านตันคิดเป็นน้ำมัน  
ปาล์มดิบ (18%) ราว 2.7 ล้านตันซีพีโอ แต่  
ความต้องการเพื่อบริโภคและอุตสาหกรรม  
ต่อเนื่อง และไบโอดีเซล อยู่ที่ 2.4 ล้านตัน  
ซีพีโอ รวมกับสต็อกเดิม และหักสต็อก  
ปกติเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ก็จะเหลือ  
ส่วนเกินประมาณ 6 แสนตัน โดยกระทรวง  
พาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ได้ประเมิน  
ขณะนี้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ใน  
โรงงานจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาผลผลิต  
ปาล์มดิบลดลง จึงได้เร่งหาแนวทางการ  
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูป  
ปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

นอกจากนี้เกษตรกรได้ตัดทลายปาล์ม  
ที่ยังไม่สุกไปจำหน่าย ทำให้อัตราการ  
สกัดปาล์มน้ำมันดิบต่ำ ซึ่งทำให้กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรการให้  
ชาวสวนตัดทลายปาล์มคุณภาพให้เป็น  
ไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรทะเลาะ  
ปาล์มน้ำมัน (มกษ. 5702-2552) ซึ่งกำหนด  
คุณภาพทั่วไปของทะเลาะปาล์มตามที่เก็บ  
เกี่ยวเพื่อจำหน่าย ทะละาะปาล์มต้องมี  
ลักษณะตรงตามพันธุ์เป็นทะเลาะปาล์มสุก  
สด สะอาด ไม่มีความเสียหายจาก  
ศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิต  
และ ความยาวของก้านทะเลาะไม่เกิน 5  
เซนติเมตร





งานวิชาการข้าว ● น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ แลกข่าวการจัดงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยข้าวไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0” โดยมี พรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เจ้าภาพหลักการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ระหว่าง วันที่ 23-24 พฤษภาคม โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้บริหาร 8 หน่วยงานภาคีเครือข่าย มาร่วมในงาน ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# รัฐระดมแก้ปาล์มราคาตก

## ออก4มาตรการอุ้มเกษตรกร'ประวิตร'กำชับพาณิชย์-กรมศุลฯคุมลักลอบนำเข้า

โพสต์ทูเดย์ - บอร์ดปาล์มน้ำมันไฟเขียว มาตรการดูแลเสถียรภาพราคาปาล์ม ชีดเส้นห้ามเกิน กก.ละ 3 บาท รอเข้า ครม.เคาะใน 2 สัปดาห์นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันเพื่อเป้าหมายให้ราคาผลปาล์มอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3 บาท/กิโลกรัม (กก.)

ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1.ให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานโรงสกัดน้ำมันปาล์มโรงกลั่นน้ำมันเกรดเอ ต้องรับซื้อผลปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18% ขึ้นไป ส่วนโรงสกัดน้ำมันเกรดบีรับซื้อผลปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 30% เพื่อบังคับให้โรงงานรับซื้อ แต่เฉพาะปาล์มที่มีคุณภาพ เกษตรกรก็ตัดเฉพาะปาล์มที่มีคุณภาพและขายให้ได้ราคาดี

2.มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน เร่งออกนโยบายสนับสนุนการผลิตน้ำมันดีเซล ปี20 ซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้กับรถบรรทุก ซึ่งการผลิต ปี20 จะใช้น้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) 2.5 แสนตัน/ปี จะสามารถดึงปริมาณซัพพลายซีพีโอออกไปได้อีกมาก

3.ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาออก มาตรการช่วยอุดหนุนผู้ส่งออก เนื่องจาก คาดว่าปีนี้จะมียอดผลิตออกมา

จำนวนมาก ต้องเร่งการส่งออกเพื่อลดแรงกดดันด้านราคา โดยคาดว่าสิ้นปีนี้จะมียอดส่งออกซีพีโอในสต็อกส่วนเกินประมาณ 6 แสนตัน ซึ่งมาตรการช่วยดังกล่าว เช่น ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บ ส่วนงบประมาณที่จะใช้คาดว่าจะไม่สูงมาก โดยสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน 2 สัปดาห์นี้ และ 4.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการเพื่อให้เกิดการผลิตปาล์มคุณภาพ

“เป้าหมายของมาตรการนี้ คือ การดูแลราคาปาล์มน้ำมันไม่ให้ต่ำกว่า 3 บาท/กก. จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 3 บาทอยู่แล้ว แต่พอมียามาตรการแล้วก็จะทำให้มีเสถียรภาพไม่ให้ตกต่ำกว่านี้ มาตรการอุดหนุนผู้ส่งออกปาล์มจะเข้า ครม.ภายใน 2 สัปดาห์ ต้องเร่งดำเนินการ ซ้ำไม่ได้” นายสนธิรัตน์ กล่าว

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการเฉพาะเร่งด่วนเข้าไปสนับสนุนผลักดันการส่งออกสต็อกน้ำมันปาล์มส่วนเกิน และประสานกับกรมศุลกากรเร่งแก้ปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมายในการถ่ายลำ/ผ่านแดนน้ำมันปาล์ม เพื่อรักษาและปรับสมดุลราคาภายในประเทศ พร้อมกันนี้ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อ

ปรับคุณภาพการสกัดให้สูงขึ้น พร้อมทั้งประสานกับกระทรวงพลังงานส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 20

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานแสดงความจริงใจ นำข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และมติร่วมของที่ประชุม ไปเร่งขับเคลื่อนร่วมกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มแห่งชาติที่ระบบบนฐานข้อมูลจริงที่ตรงกันทุกฝ่าย โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและภาครัฐ เพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในภาพรวม ■



# ดันตลาดนำเข้าเชื่อมจัดการข้าว

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กตู่” ย้ำรัฐบาลเน้นบริหารจัดการข้าวครบวงจร เน้นใช้ตลาดนำการผลิต ป้องกันข้าวล้นตลาดถูกกดราคารุนแรง ข้าว กช 43 เชื่อมโมเดิร์นเทรด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การเชื่อมโยงข้าว กช 43 และผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าว ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้าวอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด โดยจะใช้นโยบายใช้ตลาดเป็นตัวนำ เพื่อไม่ให้เกิดการผลิตส่วนเกินจนเกษตรกรถูกกดราคา โดยเน้นกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม สนับสนุนให้ปลูกข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพได้ราคาสูง ไม่ใช่ปลูกแบบไร้ทิศทาง ไม่มีการสนับสนุนจนทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน

“รัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกร ไม่ได้มีนโยบายที่จะไปจำกัดการปลูก สิ่งที่กำลังทำขณะนี้อาจจะไม่รวดเร็วแต่ก็มีความยั่งยืน ขณะที่นโยบายในอดีตนั้นแม้

จะรวดเร็วแต่ก็ไม่ยั่งยืน พี่ชุกชนิดถ้าไม่เกิดปัญหาล้นตลาด รัฐบาลไม่ยกไปยุ่งเลย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

สำหรับการบริหารจัดการโดยใช้ตลาดนำทางรัฐบาลเริ่มที่การเชื่อมโยงเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กช 43 ซึ่งเป็นข้าวมีคุณภาพทำให้เกษตรกรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน ไม่ผลิตข้าวส่วนเกินออกมาและขายข้าวได้ในราคาดี

นายภุชญา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผลการขับเคลื่อนปฏิรูปโครงสร้างเกษตร โดยใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต ส่งผลให้ขณะนี้มีการจับคู่ซื้อขายสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งในช่วง 4-5 เดือนจากที่ใช้แนวทางนี้ทำให้เริ่มเห็นผลแล้วเวลานี้ เพราะผลผลิตแปลงใหญ่เริ่มมีผู้มารับซื้อ รวมทั้งส่งผลสินค้าเกษตรขยับตัวด้านราคาดีขึ้นไม่น้อยกว่า 10% เพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้ได้บูรณาการยกระดับเกษตรกรพัฒนาโครงสร้างภาคเกษตรเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ซื้อกับเกษตรกรผู้ผลิต ■

## 17พค.ผู้เลี้ยงกุ้งได้รวมพลจี้รบ.ช่วย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 14 จังหวัดภาคใต้และผู้ประกอบอาชีพต่อเนื่องนับพันคน นัดรวมตัวที่บริเวณเชิงสะพานติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ เพื่อรอฟังคำตอบจากรัฐบาลถึงแนวทางการช่วยเหลือเรื่องราคากุ้งขาวแวนนาไมที่ตกต่ำต่อเนื่องกว่า 2 เดือน ทำให้เกษตรกรขาดทุน จึงยื่นหนังสือให้รัฐบาลช่วยเปิดโครงการรับจำนำกุ้งในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้

ทั้งนี้ มีรายงานว่าแม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้ข้อสรุปที่จะช่วยเหลือการรับซื้อในราคาประกันจำนวน 5,000 ตันต่อเดือน เป็นเวลา

2 เดือน ในราคา กุ้ง 90-100 ตัวต่อ กก. 125 บาท, กุ้ง 80 ตัว 130 บาท, กุ้ง 70 ตัว 135 บาท, กุ้ง 60 ตัว 145 บาท, กุ้ง 50 ตัว 160 บาท, กุ้ง 40 ตัว 170 บาท และกุ้ง 30 ตัว ราคา 180 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามที่เกษตรกรร้องขอ จึงไม่สามารถรับได้ เนื่องจากเป็นราคาที่พอคุ้มทุนเท่านั้น

นายกาจบัณฑิต งามมาก ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เกษตรกรพยายามที่จะยกระดับการเลี้ยงกุ้งมาเป็นระบบ 3 สะอาด เพื่อให้ได้กุ้งที่มีคุณภาพ แม้จะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อถึงเวลาต้องจับขายกลับไม่มีกำไรเลย บางรายถึงกับขาดทุน จึงอยากเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือตามราคาที่เกษตรกรเสนอ



## ระวังโรคสัตว์ปีกช่วงอากาศแปรปรวน



โซนรักสัตว์

เมทินีแคะ/surat\_a@nationgroup.com

### ●● ทุกเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ “เมทินีแคะ”

มาเกาะติดสถานการณ์สัตว์เลี้ยงเหมือนเคย เริ่มต้นด้วยปัญหาระหว่างพระวัดพระธาตุหนองบัวและกลุ่มสาธารณะโครงการช่วยเหลือสัตว์เร่ร่อนจรจัด (ด้วยใจ) เปิดศึกวิวาทะแจ้งจับเจ้าหน้าที่เทศบาลมาจับสุนัขจรจัดในวัดประมาณ 10 ตัวที่อยู่บริเวณรอบกุฏิที่มีผู้มาทิ้งไว้ โดยสุนัขดังกล่าวมีพระอาจารย์ศักดิ์และกลุ่มสาธารณะโครงการช่วยเหลือสัตว์เร่ร่อนจรจัด (ด้วยใจ) เข้ามาดูแลให้ข้าวให้น้ำโดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนข้าวบาตรพระแม่แต่เม็ดเดียว

นอกจากพระอาจารย์ศักดิ์รูปเดียวเท่านั้นที่เมตตาเห็นว่าสุนัขไม่พอกิน จึงต้องมาเสริมช่วยทำนดูแลตอมนี้หมาเหลือ 10 ตัวแต่ก่อนมีประมาณ 30 ตัวแล้วค่อย ๆ หายไป บางครั้งหมาก็ได้รับบาดเจ็บ และพื้นที่วัดเป็นเขตอภัยทาน แม่แต่กระรอก นกพิราบ ก็มาอาศัย จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการจับสุนัขไปเฉย ๆ

### ●● จากสภาพอากาศที่แปรปรวนและ

เปลี่ยนแปลงกะทันหันในช่วงนี้อาจเป็นสาเหตุให้สัตว์ปีกเกิดความเครียด สุขภาพอ่อนแอและภูมิคุ้มกันโรคลดลง มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในสัตว์ปีกได้ง่าย กรมปศุสัตว์แนะนำให้เกษตรกรจัดเตรียมโรงเรือน

วัสดุปรองและอาหารสัตว์ให้เพียงพอ นสพ.สรวิตธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้แจ้งเตือนผู้ที่ครอบครองสัตว์ปีก ในช่วงวันที่ 9-13 พฤษภาคมนี้ ทั่วประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น สภาพอากาศเช่นนี้ทำให้สัตว์ไม่สามารถปรับตัวได้ เกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันโรคลดลง และป่วยได้ง่ายขึ้น จึงขอให้เกษตรกรดูแลสัตว์ปีกทุกภาคของไทยเผื่อระวังดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่



ค่อนข้างไวต่อสภาวะอากาศดังกล่าว แนะนำให้เตรียมวิตามินและเกลือแร่เพิ่มเติมให้สัตว์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานแก่สัตว์ ควบคู่กับการจัดเตรียมโรงเรือนเพื่อสามารถกักบังลมฝนให้แก่ฝูงสัตว์ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.09-6301-1946

## 'บิกตู'หนุนผลิตข้าวพันธุ์กข43

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การเชื่อมโยงข้าวพันธุ์ กข43 และผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าว เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา ว่าการผลิตข้าวพันธุ์ กข43 ในครั้งนี้ ถือเป็นภาระยกระดับการผลิตข้าวของประเทศไทยให้มีความหลากหลาย และยังช่วยให้ชาวนามีรายได้เพิ่มจากการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการผลิตในภาคการเกษตร อีกทั้งยังแก้ปัญหาข้าวได้อย่างครบวงจร เนื่องจากข้าวพันธุ์ดังกล่าวแม้จะมีปริมาณน้อยแต่ก็มีตลาดรองรับที่ชัดเจน ถือเป็นกรณีนำนโยบายด้านการตลาดนำการผลิตมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จด้วย

ทั้งนี้ในการลงนามครั้งดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ ได้เชื่อมโยงการรับซื้อข้าว กข43 ระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปข้าว 7 ราย รับซื้อข้าวจากสหกรณ์การเกษตร ผู้ผลิตข้าว กข43 จำนวน

8 ราย ปริมาณผลผลิต 1,121 ตันข้าวเปลือก และเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการแปรรูปข้าว กข43 ทั้ง 7 ราย กับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด 4 ราย ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และเซ็นทรัลฟู้ดส์ เพื่อวางจำหน่ายข้าว กข43 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยจะจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าข้าวปทุมธานีแต่ไม่สูงกว่าข้าวหอมมะลิ เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 61 เป็นต้นไป

สำหรับข้าว กข43 เป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยพบว่ามีค่าการแตกตัวเป็นน้ำตาลน้อย และมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ คาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าวอมิโลสต่ำพันธุ์อื่น จึงถือเป็นข้าวทางเลือกของผู้ใส่ใจสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต โดยในปีการ

ผลิต 60/61 กระทรวงเกษตรฯ ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพวางแผนการผลิตภายใต้ระบบนาแปลงใหญ่ นาปีมีผลผลิตรวม 50 ตันข้าวเปลือก หรือ 20 ตันข้าวสาร สำหรับนาปรังมีผลผลิตรวมประมาณ 1,643 ตันข้าวเปลือก หรือ 657 ตันข้าวสาร ส่วนเป้าหมายฤดูนาปี ในปีการผลิต 61/62 ผลผลิตรวมประมาณ 50,000 ตันข้าวเปลือก หรือ 20,000 ตันข้าวสาร

นอกจากนี้ได้ผลักดันให้มีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าวที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว โดยเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ นาอินทรีย์ ผู้ผลิตแปรรูปได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาประณีตข้าวอินทรีย์ศรีสำราญ และผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าว 7 ราย และโมเดิร์นเทรด 5 ราย เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์น้ำมันข้าวที่ซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกรในราคามักตลาดโดยมีแผนออกสู่ตลาดในเร็ว ๆ นี้



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6008

Col.Inch: 115.99 Ad Value: 255,178

หน้า: 1 (ล่าง), 5

PRValue (x3): 765,534

Clip: Full Color

คอลัมน์: เส้นทางสีเขียว: 'คนรุ่นใหม่' ความหวังเกษตรกรสีเขียว 'แดนอีสาน'



## 'คนรุ่นใหม่' ความหวังเกษตรกรสีเขียว 'แดนอีสาน'

### เส้นทางสีเขียว

**“หลาย** คนทั้งชีวิตตัวเองและครอบครัว เพื่อตะเกียกตะกายหาเงินในเมืองหลวง ทั้งความเป็นเกษตรกรไปเป็นมนุษย์เงินเดือน พอมีลูกก็ส่งกลับมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง ความเป็นครอบครัวก็ไม่เกิด แต่รากเหง้าที่แท้จริงของสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ไม่ได้แข่งขันเพื่อเอาชนะ แต่แข่งขันกันเพื่อการแบ่งปันกัน ขณะนี้หลายหน่วยงานกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่า การแข่งขันมันสามารถแบ่งปันกันได้อย่างไร โดยการจับมือกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน”

นี่คือคำกล่าวของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในขณะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายในงาน นิทรรศการเมืองสมุนไพร หมากเม่าและคราม เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า ภารกิจหลักของ มทร.อีสาน คือการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ



รหัสข่าว: C-180512014011 (12 พ.ค. 61/06:26)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 12 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6008

หน้า: 1 (ล่าง), 5

Col.Inch: 115.99 Ad Value: 255,178

PRValue (x3): 765,534

Clip: Full Color

คอลัมน์: เส้นทางสีเขียว: 'คนรุ่นใหม่' ความหวังเกษตรสีเขียว 'แดนอีสาน'



สังคมศาสตร์ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถแข่งขันได้ในนามของประชาคมอาเซียน โดยกำหนดบทบาทในการส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ได้จริง มีการนำองค์ความรู้

โดยภารกิจของ มทร.อีสาน ที่เกี่ยวกับการเกษตรอยู่ 2 เรื่อง 1.การขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสมาร์ตฟาร์ม 2.ภารกิจเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นแม่ข่ายหลักในการรับผิดชอบ ซึ่งตอบสนองภาครัฐและเป็นภารกิจหลักของวิทยาเขตสกลนคร

ตอนนี้วิทยาเขตสกลนครได้ประสานกับทางจังหวัดสกลนคร โดยได้รับประกาศความเป็นเมืองแห่งพฤกษาคณา และได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับจังหวัดหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งออกมาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม เช่น การจัดกิจกรรม การบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรระยะสั้น การวิจัย

สิ่งเหล่านี้ มทร.อีสาน ได้พยายามดำเนิน

งานตามที่ภาครัฐให้ช่วยส่งเสริมในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยปัจจุบันเรามีคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร และคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุรินทร์ ณ ตอนนี้งานวิจัยที่มุ่งเน้นด้านการเกษตร ถือว่ามีความพร้อมอย่างสมบูรณ์

อนึ่ง นิทรรศการเมืองสมุนไพร หมากเฒ่าและคราม เป็นคลัสเตอร์หลักของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นั้น มีการจัดแสดงผลงานจากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านดอนกลอย เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ อำเภออากาศอำนวย ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านนาเชือก การจัดแสดงผลผลิตจากเฒ่า อาทิ น้ำหมักเฒ่า แค๊กหมากเฒ่า การจัดแสดงผลงานของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แป๊ะ สุภัทโท การสาธิตการนวดและการใช้ลูกประคบ สปาคคราม จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และการจัดแสดงตำรายาโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

